



สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
THE SOCIETY OF AESTHETIC PLASTIC SURGEONS OF THAILAND

สารจากนายกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยนานาชาติ ISAPS

DR. JAN POELL สวิสเซอร์แลนด์

(แปลโดย นพ.สงวน คุณาพร)

ในนามของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยนานาชาติ (ISAPS) ผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของสมาคมฯ สมาชิกของ ISAPS เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งที่มีความรู้ความสามารถ และได้รับการรับรองจาก สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่ง/เสริมสวยของประเทศต่างๆ จำนวน 91 ประเทศ หลังจากก่อตั้งเมื่อ 40 ปีก่อน ณ ที่ทำการสหประชาชาติในกรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาภารกิจของ ISAPS ก็ยังคงดำเนินต่อไปไม่ว่าจะ เป็นการให้การศึกษาและความรู้ที่ทันสมัยแก่สมาชิก, กระจายความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องไปยังสื่อมวลชน และสาธารณชน รวมทั้งเน้นความปลอดภัยในการทำศัลยกรรม

เว็บไซต์นี้ได้รับการออกแบบเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่จะช่วยให้คุณมีตัวเลือกที่เหมาะสมในการตัดสินใจสำหรับงานด้านศัลยกรรมและนวัตกรรมเกี่ยวกับความงามที่ท่านมองหาอยู่ สมาชิกของ ISAPS ทุกท่านมี ความตั้งใจและพร้อมที่จะให้การดูแลรักษาท่านอย่างดีที่สุด โดยคำนึงถึงความปลอดภัย, ความสะดวกสบาย และความเป็นส่วนตัวมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ผู้คนทั่วโลกให้ความสนใจกับศัลยกรรมเสริมสวยอย่างไม่เคยปรากฏ มาก่อน แพทย์จำนวนมากอ้างตัวเป็นศัลยแพทย์ตกแต่ง/เสริมสวย ดังนั้นเว็บไซต์ของเรา น่าจะพอช่วยให้ท่าน ตัดสินใจเลือกศัลยแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมได้เป็นอย่างดี

สมาชิกศัลยแพทย์ของ ISAPS คือผู้นำในงานด้านศัลยกรรมเสริมสวยและนวัตกรรมความงาม ที่ไม่ต้องผ่าตัดอีกหลายอย่าง ผู้ที่จะเป็นสมาชิกของ ISAPS จะต้องผ่านการอบรมเป็นเวลาหลายปี ต้องผ่าน การสอบ และได้รับการรับรอง รวมทั้งเป็นสมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ที่ดีของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่ง/เสริมสวยในแต่ละประเทศ พวกเขาเหล่านั้นปฏิบัติตามที่จะรักษามาตรฐานและจริยธรรมด้านวิชาชีพ อย่างดีที่สุดในที่สุด หลังจากนั้นศัลยแพทย์เหล่านี้จะสมัครเป็นสมาชิกของ ISAPS และจะต้องผ่านกระบวนการ ตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเข้มข้นเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขา คือผู้ที่มีความรู้ความสามารถและรักษาจริยธรรม วิชาชีพ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการอย่างเต็มที่

แต่ขอให้ทุกท่านตระหนักไว้ว่า การผ่าตัดศัลยกรรมทุกอย่างมีความเสี่ยงและเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับความปลอดภัยและผลการรักษาที่ดี ท่านต้องทำ “การบ้าน” เสียก่อน มีปัจจัยอยู่ 4 ประการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้



สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย

THE SOCIETY OF AESTHETIC PLASTIC SURGEONS OF THAILAND

1. ตัวผู้รับบริการ และสุขภาพของเขา/เธอ
2. ชนิดของศัลยกรรมที่ท่านเลือก
3. ศัลยแพทย์ที่ท่านเลือก
4. สถานที่ที่ท่านได้รับการดูแลรักษา ไม่ว่าจะเป็นคลินิก หรือโรงพยาบาล

ท่านจะต้องเปิดเผยประวัติทางการแพทย์, การแพ้ยา, แพ้อาหาร, การผ่าตัดครั้งก่อนๆ ให้ศัลยแพทย์ ของท่านทราบ เพื่อที่ศัลยแพทย์จะได้ประเมินความเสี่ยง และเลือกชนิดศัลยกรรมที่เหมาะสมที่สุดให้กับท่าน สมุนไพรหรือยาพื้นบ้านทั้งหลายก็มีส่วนทำให้เกิดปัญหาได้ ท่านจะต้องแจ้งให้ศัลยแพทย์ทราบด้วย

ชนิดของศัลยกรรมมีส่วนในแง่ของความเสี่ยงด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่าง การผ่าตัดดึงหน้าท้อง และกระชับลำตัวรวมถึงการดูดไขมัน ย่อมมีความเสี่ยงมากกว่าการทำศัลยกรรมใบหน้า หรือศัลยกรรมเต้านม

ความรู้ความสามารถและทักษะของศัลยแพทย์เป็นปัจจัยสำคัญที่สุด รวมทั้งสถานที่ที่ท่านผ่าตัดด้วย หลายครั้งที่พบว่า การฉีดยาหรือสารต่างๆ กระทำโดยเจ้าหน้าที่คลินิก ซึ่งไม่ใช่แพทย์ที่ได้รับการอบรมมา อันนี้ถือว่าไม่ปลอดภัย

ในประเทศไม่กี่ประเทศ มีกฎข้อบังคับชัดเจนว่า ใครบ้างที่จะเรียกตัวเองว่าศัลยแพทย์ตกแต่ง/เสริมสวย บางประเทศมีข้อบังคับละเอียดลงไปว่า สถานที่แบบใดบ้างที่อนุญาตให้ทำศัลยกรรมเสริมสวยได้ ในขณะที่อีกหลายประเทศ ผู้ที่จบแพทย์สามารถเรียกตัวเองเป็นศัลยแพทย์ตกแต่ง/เสริมสวยได้ หรือทำผ่าตัด ในคลินิกเล็กๆที่ไม่ได้มาตรฐาน แพทย์และคลินิกเหล่านี้เป็นเรื่องที่ท่านควรหลีกเลี่ยง ท่านต้องเลือก ศัลยแพทย์ตกแต่ง/เสริมสวย ที่ได้รับวุฒิปัตรหรืออนุมัติบัตรจากราชการ และทำการผ่าตัดรักษาในคลินิก หรือโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องมือครบครัน และได้รับอนุญาตถูกต้อง

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือเรื่องพื้นฐานที่ท่านต้องคำนึงถึงให้มาก เพื่อความปลอดภัย, ความพอใจ และความสำเร็จจากการผ่าตัดศัลยกรรม เราขอแนะนำให้คุณติดต่อกับศัลยแพทย์ผู้ทำหน้าที่เลขานุการของ ISAPS ประจำแต่ละประเทศเพื่อที่จะได้ช่วยท่านเลือกสรรศัลยแพทย์ที่เหมาะสม กับชนิดการผ่าตัดที่ท่าน ตั้งใจ ชื่อของเลขานุการเหล่านี้ หาได้จากเว็บไซต์ของ ISAPS หัวข้อ “THE SOCIETY” เราหวังว่าข้อมูล ในเว็บไซต์จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกท่านในการค้นหาไม่ว่าจะเป็นชนิดของศัลยกรรม หรือนวัตกรรมด้าน ความงาม ทั้งที่เป็นการผ่าตัดและไม่ใช่การผ่าตัด รวมทั้งศัลยแพทย์ และคลินิก/โรงพยาบาล เพื่อให้ท่านได้รับ ความสุขสมหวังตามที่ท่านตั้งใจไว้

สวัสดิ์